

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN ĐẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 564/UBND-NNPTNT

Hòn Đất, ngày 17 tháng 12 năm 2018

V/v tăng cường công tác
phát triển nuôi biển và quản lý
mặt nước biển để nuôi trồng
thủy sản trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (ven biển).

Thực hiện Công văn số 1600/UBND-KTCN ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường công tác phát triển nuôi biển và quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong thời gian qua, công tác phát triển nuôi biển gắn với việc giao, cho thuê mặt nước ven biển trên địa bàn huyện đã góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế biển, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; hạn chế tình trạng khai thác thủy sản ven bờ trái phép, từ đó nguồn lợi thủy sản từng bước được tái tạo. Tuy nhiên, công tác quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản (NTTS) vẫn còn những bất cập, hạn chế như: chưa có quy hoạch vùng nuôi cụ thể, chưa ban hành quyết định thực hiện việc giao, cho thuê theo quy định, công tác quản lý chưa thống nhất, thiếu kiểm tra tình hình sử dụng mặt nước biển đã tạm giao, cho thuê từ đó dẫn đến tình trạng tranh chấp, bao chiếm trái phép gây khó khăn trong công tác quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý mặt nước biển để NTTS, đảm bảo phục vụ tốt cho định hướng phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững trong thời gian tới. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành và UBND các xã, thị trấn có quản lý mặt nước biển triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về công tác quản lý mặt nước biển để NTTS

Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND các xã, thị trấn ven biển phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xin giao, thuê mặt nước ven biển để NTTS theo đúng nội dung, yêu cầu của Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND. Đối với các hộ dân hết thời gian thuê mặt nước biển để NTTS thì hướng dẫn làm thủ tục gia hạn theo đúng quy định. Trường hợp người dân không làm thủ tục gia hạn thuê mặt nước ven biển (trước 6 tháng đến thời điểm hết hạn) hoặc không còn nhu cầu sử dụng mặt nước biển thì yêu cầu người dân trả lại mặt nước biển cho Nhà nước quản lý và xem xét giao, cho thuê đối với các hộ khác có nhu cầu.



Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND các xã, thị trấn thống kê, rà soát và tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển (Giấy CNQSDMNB) hoặc giấy chứng nhận QSD đất đã cấp cho các tổ chức, cá nhân thuê mặt nước biển để NTTS trên địa bàn huyện và tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét cấp đổi thay thế bằng Quyết định cho thuê mặt nước biển để NTTS. Thời gian cho thuê còn lại đối với từng tổ chức, cá nhân căn cứ theo thời gian ghi trong giấy CNQSDMNB đã thu hồi. Việc triển khai chủ trương thu hồi giấy CNQSDMNB phải được thông báo rộng rãi và giải thích để người dân nắm rõ, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định; đồng thời, tìm hiểu lý do cụ thể và đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp không giao nộp lại giấy CNQSDMNB đã cấp.

UBND các xã, thị trấn có mặt nước ven biển căn cứ vào quỹ mặt nước để xét cho thuê tùy theo giống vật nuôi, phải đúng đối tượng theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Thông báo kết luận số 1096-TB/HU ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ban thường vụ Huyện ủy. Quá trình thực hiện chủ trương nói trên, UBND các xã, thị trấn ven biển kết hợp với công tác kiểm tra tình hình sử dụng mặt nước biển để NTTS của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Trường hợp phát hiện vi phạm các quy định liên quan thì cần có biện pháp xử lý kiên quyết hoặc đề xuất thu hồi quyền sử dụng mặt nước biển theo quy định (nếu đã cấp giấy).

2. Về chủ trương giao, cho thuê mặt nước biển để NTTS

Việc giao, cho thuê mặt nước biển để NTTS phải căn cứ vào Kế hoạch phát triển NTTS ven biển của địa phương gắn với kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tiếp tục thực hiện việc giao, cho thuê mặt nước biển đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ở những địa phương còn quỹ mặt nước biển; ưu tiên người dân địa phương có nhu cầu, người dân sinh sống bằng nghề biển để tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi ngành nghề (chấm dứt các hoạt động cào bờ, xiệc mé, ... để chuyển sang nuôi mặt nước biển).

Phạm vi giao, cho thuê mặt nước biển để NTTS theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh và tính từ mốc giới quy hoạch trồng rừng phòng hộ trở ra 3.000m.

3. Tổ chức thực hiện

Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn ven biển triển khai tốt định hướng phát triển nuôi biển trên địa bàn huyện và tham mưu UBND huyện về công tác quản lý mặt nước biển để NTTS trong thời gian tới.

UBND các xã, thị trấn ven biển định kỳ kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng mặt nước biển để NTTS đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý. Trường hợp phát hiện vi phạm phải kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý hoặc đề xuất thu hồi quyền sử dụng mặt nước biển theo quy định (nếu có).

Định kỳ 3 tháng/lần các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn ven biển báo cáo tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND huyện để được xem xét, giải quyết kịp thời (báo cáo qua Phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, tham mưu đề xuất).

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CV Lập;
- Lưu: VT, PNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Văn



